

สภาพปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสัมพันธ์ตำบลคูยม่วง
กับตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ธวัช อุ่นเมือง

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แขนงบริหารจัดการกีฬา
พฤษภาคม 2554
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคุณูปการ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและช่วยเหลือจาก รองศาสตราจารย์ นิธิเดชนันท์ เชิดพุทธ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ แนะนำ ให้คำปรึกษา ตลอดจนตรวจสอสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี จึงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา สังขวดี อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารและพัฒนาศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.ปกครอง ประจันบาน อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าที่ร้อยตรีทวีทรัพย์ เขยฝักแวง อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารและพัฒนาศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และนายณรงค์ ดิษดี นักบริหารการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่กรุณารับเป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำแก้ไขตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทำให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ นายศักดิ์ ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพะยอม นายอุทัย ช่มอาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเกษร นายพงษ์จิตร เฟื่องจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดง จ.อ.สุนทร แป้นส่ง ครูโรงเรียนวัดบ้านดง นางอัญชัญ ขำแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านดง นางสาวอรนิตย์ ภูเขียว ครูโรงเรียนวัดบ้านดง เด็กหญิงปิยะพร ขำเนตร เด็กหญิงสุธิชา ทับเคลือบ และ เด็กหญิงชลิตา เกิดปั้น นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านดง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ และขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และนักเรียน สังกัดโรงเรียนในเขตตำบลคูยม่วงและตำบลชุมแสงสงคราม และนิสิตจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม

คุณค่า และประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอขอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน

ธวัช อุ่นเมือง